
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 

คมชัดลึก 

 เวบ็ไซตแ์นวหน้า ไทย

โพสต ์ 

กิจกรรม Bike อุ่นไอรกั 

   -เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง "กจิกรรม Bike 

อุ่นไอรัก" และงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนํา้แห่งรัตนโกสนิทร์" ว่า สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใย มีรับสั่ง

ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดงานโดยคาํนึงความปลอดภัยและความสขุของประชาชนเป็นหลัก โดยผู้แทนกระทรวง

สาธารณสขุ ระบุว่าจะจัดบริการทางการแพทย์ที่ดีและตามมาตรฐานตลอดระยะเวลาจัดกจิกรรม บูรณาการหน่วยงาน

ด้านการแพทย์เตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและเจบ็ป่วยทั่วไป ตลอดจนกรณีหัวใจหยุดเต้นทันทีและฮีต

สโตรก โดยจะมทีมีแพทย์ประจาํจุด แพทย์เดนิเท้า และแพทย์ป่ันจักรยาน รวม 2,500 คน  

  -สาํนักพัฒนาการประชาสมัพันธ์ เผยว่า จะมีการประชาสมัพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่ภาพกจิกรรม Bike อุ่นไอรัก 

ผ่านเวบ็ไซต ์www.phralan.in.th และเฟซบุก๊ อุ่นไอรัก คลายความหนาว ในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 โดยโทรทศัน์รวมการ

เฉพาะกจิ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศจะร่วมกนัรายงานบรรยากาศกจิกรรมตามเส้นทางจักรยานทั้งไปและ

กลับ 39 กม. และเผยแพร่เทปบันทกึภาพพิธเีปิดงานอุ่นไอรักฯ กจิกรรม Bike อุ่นไอรัก ในช่วงข่าวพระราชสาํนักทุก

ช่อง รวมทั้งสถานีโทรทศัน์ไทยทวีีโกลบอลเนต็เวิร์ก 170 ประเทศทั่วโลก 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตขิน ผู้จัดการรายวนั 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

มตชินออนไลน ์

 เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์
เวบ็ไซตป์ระชาไท 

เวบ็ไซตป์ระชาชาติ

ธรุกจิ 

สาํนักข่าวอศิรา 

 

    -เสนอข่าว กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ออกแถลงการณค้์านออกม.44 แก้ปัญหาคาํขอสทิธบิตัร

กญัชา ระบุว่า  1.ม. 44 เป็นคาํสั่งพิเศษของคณะรัฐประหาร ที่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนอันชอบธรรม

ของการออกหรือการใช้กฎหมาย ไม่เป็นที่ยอมรับตามหลักนิตรัิฐปกติ และขัดกบัหลักการสากลในทางระหว่างประเทศ 

จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้ขอสิทธิบัตรชาวต่างชาตินาํเร่ืองขึ้นฟ้องร้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ ตามกลไก

ระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน เพ่ือเรียกร้องค่าเสยีหาย และรัฐบาลไทยมีโอกาสจะแพ้คดี เนื่องจากความไม่ชอบ

ธรรมของอาํนาจที่ใช้ออกคาํสั่ง 2.การออกคาํสั่งตาม ม. 44 ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุของปัญหา คือการที่กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาละเลยไม่ปฏบิัติตามกฎหมายของตัวเองอย่างเคร่งครัด 3.ข้อเสนอเพ่ือการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ รัฐบาลต้อง

กาํกบัดูแลให้กรมทรัพย์สนิทางปัญญาปฏบิตัหิน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเร่งตรวจสอบสทิธบิัตรสิ่งประดิษฐ์

ทางเคมีและชีววัตถุอย่างเข้มงวดและรอบคอบ และรายงานการยกคาํขอต่อสาธารณชนเป็นระยะ และให้ถือปฏิบัติ

เช่นเดยีวกบัยาอื่นๆ           

     ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ยังไม่รับสญัญาณจากนายกฯ ส่วนที่ประชุมครม.กยั็งไม่ได้จับ

ถ้อยคาํนี้ชัดเจน  

ข่าวสด  

 

    -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคสช. ว่า ได้หารือถึงกรณีสทิธบิัตรต่างๆ ซึ่ง

ต้องหาวิธกีารที่เหมาะสม ต้องคาํนึงถึงกฎหมายระหว่างประเทศ และต้องไม่ก่อปัญหาใหม่ขึ้นมาแทนปัญหาเดิม ส่วน

การออกคาํสั่งมาตรา 44 นั้นอยู่ระหว่างการเขยีนรายละเอยีด 

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์   -เสนอข่าว นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. ประวติร วงษ์สวุรรณ) โพสตเ์ฟซบุก๊ส่วนตัว 

ระบุว่า กระแสเรียกร้องให้ปลดล็อกกญัชา กัญชงและกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติด ขยายไปทุกสถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศ โดยวนัศกุร์ที่ 30 พ.ย. 2561 จะมีการประชุมวชิาการที่ มข. เร่ือง "การเตรียมการและการรับมือให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อผู้ป่วยเพื่อการใช้กญัชาทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย" ทั้งนี้  หากตนมีอาํนาจ จะให้ยกเลิกการปลูกปาล์ม และ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกญัชาเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่ปลดลอ็คกญัชาแล้ว  

ผู้จัดการออนไลน ์   -เสนอข่าว ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกบัภาคเีครือข่าย ร่วมประชุมเสวนาวิชาการ “พืชยา กญัชา กระท่อม : ปรับเปล่ียน

นโยบายและกฎหมายยาเสพติด เพ่ือการเข้าถึงยาของประชาชน” โดย รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสนิทวีกุล อาจารย์

ประจาํภาควิชาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า พืชกระท่อมและกญัชามีสารสาํคัญที่

สามารถพัฒนาเป็นยาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้ การเพาะปลูกและสายพันธุ์ของพืชเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ

ของสมุนไพร การผลิตเป็นยาแผนปัจจุบนัต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์และเภสชั 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจําวนัที ่28 พฤศจิกายน 2561 

สํานกัสารนเิทศ สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

     รศ.สมสมร ชิตตระการ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญพืชกระท่อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า พืชกระท่อมเป็น

ส่วนประกอบในตาํรายาแพทย์แผนโบราณ เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทย ต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรที่จะ

พัฒนาพืชกระท่อมเป็นยารักษาโรค โดยจากการศึกษาวิจัยพบว่า สารสาํคญัในใบกระท่อมมฤีทธิ์ระงับปวดดกีว่ามอร์ฟีน 

    รศ.ดร.เอกสทิธิ์ กุมารสทิธิ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า จากการทดลองด้านการบาํบัดอาการถอนสรุาใน

สตัว์ทดลอง พบว่า สารสกดัอลัคาลอยด์จากใบกระท่อม ช่วยลดอาการถอนยาจากการติดแอลกอฮอล์ได้เทยีบเคียงได้

กบัการใช้ยามาตรฐานฟลูออกซีดนิ 

      ส.ท.สงคราม บวัอง กาํนัน ต.นํา้พ ุอ.บ้านนาสาร จ.สรุาษฎร์ธานี กล่าวว่า ชุมชนมีแนวทางในการควบคุมการใช้พืช

กระท่อม โดยตนและชาวบ้านได้ทาํโครงการวิจัย เร่ืองการพัฒนารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในประเทศไทย โดยใช้พ้ืนที่ ต.นํา้พุ เป็นพ้ืนที่ศึกษาวิจัยตั้งแต่ปี 2559 ผลการวิจัยก่อให้เกดิรูปธรรมการ

ควบคุมพืชกระท่อม การมส่ีวนร่วมของชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปลดลอ็กพืชกระท่อม  

เส้นทางเศรษฐีออนไลน ์
4 4   -เสนอข่าว หมอประเดิม ส่างเสน เลขานุการหมอชนเผ่า 7 จังหวัดภาคเหนือ 4 4 กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน

คณะทาํงานวิจัยของหมอพ้ืนบ้านภาคเหนือ และคณะทาํงานหมอพ้ืนบ้านชนเผ่าลุ่มนํา้โขง และเป็นทายาทหมอชนเผ่า

รุ่น 12 ซึ่งรักษาโรคตามคัมภีร์โบราณมากว่า 1,000 ปี ยืนยันว่า กญัชาไม่ใช่ยาเสพติด ผู้ที่เสพแล้วเกดิอาการทางจิต

ประสาท เป็นเพราะมกีารผสมผงขาว-ฝ่ิน กญัชามสีรรพคุณรักษาโรคได้กว่า 50 โรค 100 กว่าอาการ รวมถึงช่วยชะลอ

วัยได้ด้วย  

 ภาระงานบุคลากรทางการแพทย ์

ไทยรัฐ มตชิน 

มตชินออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน ์

acnews.net 
thaigov.go.th 

    -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้เชิญทุกวิชาชีพมาประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา

บุคลากร โดยเฉพาะเร่ืองภาระงาน มตีวัแทน 9 วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง คอื แพทยสภา สภาเภสชักรรม ทนัตแพทย์ พยาบาล 

กายภาพบาํบัด นักเทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขชุมชน แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุขและนักรังสีเทคนิค

การแพทย์ มาร่วมหารือเพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมคุีณภาพโดยมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งบุคลากร

ต้องมีเวลาทาํงานที่เหมาะสม มีความสุขในการทาํงาน โดยทุกคนเห็นพ้องว่าจะร่วมกันแก้ปัญหา โดยควรมีการ

จัดรปูแบบเวลาทาํงานที่เหมาะสม ซึ่งจะทาํให้สามารถกาํหนดจาํนวนบุคลากรที่เหมาะสมได้ เบื้องต้นได้ขอให้วิชาชีพ

ต่างๆ จัดทาํข้อมูลรายละเอยีด และนัดหารือกนัอกีคร้ังใน 2 สปัดาห์ เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะนาํเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

นอกจากนี้  เร่ืองอบุตัเิหตจุากรถฉุกเฉินจนทาํให้บุคลากรเสยีชีวิต สธ.พยายามปรับระบบและจะดูแลให้บุคลากรมั่นใจว่า

รถพยาบาลมคีวามปลอดภัย 

มตชิน มตชินออนไลน ์   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ม ีรพ.ในสงักดัประมาณ 31 แห่งทั่ว

ประเทศ โดยเป็นรพ.เฉพาะทาง ได้มอบหมายให้ นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ รองผอ.สาํนักกฎหมายการแพทย์ ช่วย

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาในการทาํงานของบุคลากรทุกวิชาชีพที่ต้องขึ้นเวรในรพ. เบื้องต้นให้รวบรวมข้อมูลรพ.ใน

สงักดักรมการแพทย์ก่อน จากนั้นขยายไปยังรพ.ในสงักดัสป.สธ. และเสนอเป็นนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 

   ด้าน นพ.เมธ ีกล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งแบบสอบถามปัญหาการทาํงานของบุคลากรใน 5 วิชาชีพคือ แพทย์ พยาบาล 

เภสชักร เทคนิคการแพทย์ และรังสเีทคนิค ซึ่งเป็นกลุ่มที่มกีารทาํงานเวรดกึ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดอืน แต่ทราบว่าปลัด 

สธ. ให้มกีารดาํเนินการข้อมูลในส่วนนี้  จึงคิดว่าจะเสนอต่อแพทยสภาด้วย เพ่ือนาํข้อมูลเบื้องต้นให้สป.ใน 2 สปัดาห์

ต่อจากนี้   

 บ.เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจ์ดับูธในงานหมอชวนวิ่ง 

ผู้จัดการออนไลน ์

มตชินออนไลน ์

สาํนักข่าวอศิรา 

สาํนักข่าวไทย 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

  -เสนอข่าว นายคาํรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมเครือข่ายฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง 

รมว.สธ. เพื่อให้ตรวจสอบกรณกีารจดักจิกรรมหมอชวนวิ่ง นัดสดุท้ายที่ สธ. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ซึ่งปล่อยให้มีการตั้งบูธนํา้

ดื่มในเครือบริษัทเบียร์แห่งหนึ่ง โดยใช้ตราสัญลักษณ์คล้ายคลึงกับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยมี นพ.นิพนธ์ ชินานนทเ์วช 

ผอ.สาํนักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์เป็นผู้รับหนังสอื 

      นายคาํรณ กล่าวว่า การปล่อยให้มีภาพโลโก้เคร่ืองดื่มที่อยู่ในเครือบริษัทเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลป์รากฏในงาน เป็นเร่ืองที่

น่าเป็นห่วง เพราะสธ.เป็นหน่วยงานดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์การทาํกจิกรรมแล้วมกีาร

ขอสปอนเซอร์ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะบริษัทผลิตภัณฑ์ที่ทาํลายสุขภาพน่าจะเป็นเร่ืองต้องห้าม ดังนั้น ขอเรียกร้อง 1.

อยากให้รมว.สธ.พิจารณาตราสญัลักษณใ์นงาน 2.ให้มกีารกาํชับหน่วยงานสขุภาพให้ระมัดระวังการรับสปอนเซอร์จาก

บริษัทผลิตภัณฑท์าํลายสขุภาพ 3.ระมดัระวังตราเสมอืนตราสญัลักษณเ์คร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ โดยออกเป็นอนุบญัญัต ิ

      ด้าน นพ.นิพนธ ์กล่าวว่า หลังจากนี้ จะส่งเร่ืองให้ รมว.สธ.พิจารณาต่อ ส่วนเร่ืองของการใช้ตราสญัลักษณท์ี่เป็นประเดน็
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จะนาํเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาต่อไป โดยจะเชิญแพทยสภามาให้ข้อมูล มีการเปรียบเทยีบตราสัญลักษณ์ว่า

เป็นตวัเดยีวกนักบัตราสญัลักษณเ์คร่ืองดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ เพราะตามพ.ร.บ.ควบคุมเร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 32 

ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทาํการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการสื่อสารการตลาดรูปแบบต่างๆ ตรงนี้ จะรวมถึงตรา

สญัลักษณด้์วย ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ไม่ต้องมีการตั้งกรรมการหรือพิจารณาเป็นพิเศษ 

      นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เร่ืองที่เกดิต้องดูในรายละเอียด ซึ่งตนแน่ใจว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่ต้องขอบคุณทางเครือข่ายฯ ที่ช่วย

เป็นหูเป็นตา อะไรที่ผดิกว่็าไปตามผดิ อะไรที่ถูกกช่็วยสนับสนุน 

 การเขา้ถึงนวตักรรม-ยามะเร็งสิทธิขรก. 

กรงุเทพธรุกจิ 

คมชัดลึก 

สาํนักข่าวไทย 

    -เสนอข่าว  ในงานสมัมนา “การเข้าถงึนวัตกรรมและยารักษาโรคมะเรง็ ตามสทิธสิวัสดิการข้าราชการ” พล.ต.หญิง 

พูลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทกัษ์สทิธข้ิาราชการ กล่าวเรียกร้องให้กรมบัญชีกลางปรับงบประมาณในสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น และมีการปรับปรุงข้อมูลยาและเทคโนโลยีในการรักษาโรคให้ครอบคลุมกบัความเป็นจริง 

และอยากให้มกีารจัดตั้งกองทุน มงีบรักษาโรคมะเรง็เหมอืนกองทุนโรคเอดสห์รือมกีารการซื้อประกนัคล้ายๆเอกชน 

    ผศ.พญ.เอื้อมแข สขุประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเรง็วิทยา รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการ

รักษามะเรง็เน้นการรักษาแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการรักษาแบบพุ่งเป้า และการรักษาแบบเซลล์บาํบัด ซึ่งมี

ค่าใช้จ่ายสงู จึงอยากเรียกร้องให้ปรับยามะเรง็ในสทิธข้ิาราชการ และอยากให้มีการประกาศรายช่ือคณะทาํงานในการ

เลือกยา และคนที่มหีน้าที่อนุมตั ิควรมกีรรมการกลางเพ่ือตรวจสอบการทาํงานเพ่ือความโปร่งใสด้วย 

      ด้าน พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า ปัจจุบันระบบประกนัสขุภาพข้าราชการมีปัญหาในการ

ละเมิดสทิธิข้าราชการ โดยการจาํกัดยาและวิธีการรักษาจากกรมบัญชีกลาง ขณะที่ข้อมูลจาก TDRI ระบุว่า ผู้ป่วยที่

ได้รับสทิธใินการรักษาข้าราชการมชีวีิตยืนยาวกว่าผู้ป่วยสทิธอิื่นที่เป็นโรคเดยีวกนั  

   ด้าน นส.นัฐกานต์ สพุสร นักวิชาการคลัง กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางขอ

เพ่ิมบญัชียาทุกปี แต่มข้ีอจาํกดั อยากให้สะท้อนไปถงึระดบันโยบายว่าทาํอย่างไรจะทาํให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงสทิธนิวัตกรรม

ทุกโรค สาํหรับผู้ป่วยมะเรง็ที่เคยใช้ยามุ่งเป้าสามารถใช้ต่อไปได้ ส่วนผู้ป่วยใหม่ขอให้ใช้ยาที่อยู่ในระบบก่อน และ

หลังจากนี้จะทาํการปรับระบบทุกปี  คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนธ.ค.นี้        

 

มตชิน สยามรัฐ  

คมชัดลึก M2F ไทยรัฐ 

ไทยโพสต ์เวบ็ไซตข่์าว

สด เพจอจีนั เวบ็ไซต์

สยามรัฐ 

รอ้งเรียนคลินิกศลัยกรรม  

    -เสนอข่าว นายรณรงค ์แก้วเพช็ร์ ประธานเครือข่ายรณรงคท์วงคนืความยุตธิรรม พาผู้เสยีหายจากการทาํศัลยกรรม

เสริมหน้าอกจากคลินิกแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี 2 คน เข้าพบ ร.ต.ท.หญิง พรพิมล ดอกไม้ รอง สว.(สอบสวน) กก.1 

บก.ป. เพ่ือให้ดาํเนินคดีกับเจ้าของคลินิกข้อหาฉ้อโกงประชาชน นาํข้อมูลอันเป็นเทจ็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และ

โฆษณาเกินจริง โดยผู้เสียหายเปิดเผยว่า เห็นรีวิวการเสริมหน้าอกจากเพจเฟซบุ๊กของคลินิกและมีโปรโมชั่น จึง

ทาํศัลยกรรมเสริมหน้าอกราคา 36,000 บาท ต่อมามอีาการบวมแดง มหีนองไหล เลือดคั่ง จึงกลับไปคลินิกเพ่ือตรวจ

อาการ แต่พบเพียงเจ้าหน้าที่ และคลินิกปัดความรับผิดชอบ ทาํให้ต้องเข้ารักษาที่รพ.ด้วยอาการติดเชื้ อและเสียค่า

รักษาพยาบาลเองทั้งหมด เบื้องต้น พนักงานสอบสวน บก.ป. ประสานให้พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. รับเร่ือง

ดาํเนินการสอบปากคาํผู้เสยีหายและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป 

    -นายรณรงค ์กล่าวว่า หลังจากย่ืนเร่ืองที่กองปราบแล้ว จะย่ืนเร่ืองให้กรมสบส.ตรวจสอบคลินิกและแพทย์ด้วย ซึ่ง

เบื้องต้นพบว่าเป็นเพียงแพทย์รักษาโรคทั่วไป ไม่ใช่แพทย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง และคลินิกดังกล่าวยังเปิดให้บริการ

ตามปกต ิ

 

แนวหน้า M2F ไทยรัฐ 

ผู้จัดการรายวัน 

คมชัดลึก เดลินิวส ์

โพสตทู์เดย์ 

สยามรัฐออนไลน ์

 

รพ.พระราม 2 ปฏิเสธคนไข ้

    -เสนอข่าว นายชาตรี พินใน นิติกรชาํนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรม สบส. พร้อมคณะทาํงาน เดินทางเข้าพบ 

พ.ต.อ.โกมินทร์ อ่อนเพชร์ ผกก.(สอบสวน) สน.ท่าข้าม โดยนําเอกสารและผลมติประชุม สบส. เพ่ือแจ้งความ

ดาํเนินคด ี2 ส่วน 1.แจ้งเอาผิด บ. พระราม 2 เมดิคอล กรุป๊ จก. ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ รวม 2 ข้อหา คือ “ฝ่า

ฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย” และ “ไม่ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐาน

สถานพยาบาล” 2.แจ้งเอาผิด นพ.พีระ คณานุวัฒน์ แพทย์ผู้ดาํเนินการสถานพยาบาล รวม 3 ข้อหา คือ “ฝ่าฝืนไม่

ปฏบิตัติามมาตรฐานสถานพยาบาลตามที่กาํหนดไว้ในกฎหมาย” “ไม่ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานสถานพยาบาล” และ 

“ไม่ให้ผู้ประกอบการวิชาชีพปฏบิตัติามมาตรฐานวิชาชีพ” ซึ่งตาํรวจจะรวบรวมข้อมูลและสอบปากคาํต่อไป 

 แผนปฏิรูปดา้นสาธารณสุข 
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กรงุเทพธรุกจิ     -เสนอบทความโดย ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า ขณะนี้ กาํลังจะมีคกก.นโยบายสุขภาพ

แห่งชาติมาทาํหน้าที่ควบคุมการทาํงานของหน่วยงานด้านสาธารณสขุในประเทศ ทั้งสธ. องค์กรอสิระ และ NGO แต่

เมื่อดูแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสธ. ที่เป็นแผนแม่บทของระบบสาธารณสขุทั้งประเทศ พบว่าไม่ได้กาํหนดมาตรการที่

จะนาํไปสู่การปฏริปูระบบสาธารสขุอย่างชัดเจน แต่กาํหนดไว้อย่างกว้างๆ เป็นช่วงระยะเวลา  4 ช่วง ตั้งแต่ปี 2560- 

2579 โดยยึดตามกรอบ 3 เป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน ซึ่ งเป็น

ยุทธศาสตร์เฉพาะหน่วยงาน สธ. ไม่สามารถรวมยุทธศาสตร์ขององค์กรอสิระด้านสาธารณสขุอื่นๆ มาเป็นยุทธศาสตร์

เดยีวกนัได้ ทาํให้บอกไม่ได้ว่าระบบสาธารณสขุไทยจะมโีอกาสก้าวไปข้างหน้าอย่างแขง็แรง  

 

ผู้จัดการออนไลน ์

ไทยรัฐ 

ทวีีช่อง 5 

เวบ็ไซต ์thaigov 

วนัสถาปนา สธ. 

      -เสนอข่าว  ศ.คลินิก เกยีรตคุิณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. 

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระ

อนุสาวรีย์ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และกล่าวสดุดเีนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สธ. และ

ประกอบพิธสีงฆอ์ทุศิส่วนกุศลให้อดตีข้าราชการเจ้าหน้าที่ สธ.ที่ล่วงลับ  

    นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.ได้เปิดหอจดหมายเหตสุาธารณสขุแห่งชาต ิในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสขุไทย ที่

ชั้น 1 อาคารคลังพัสดุ สงักดัสป.สธ. โดยวางแผนดาํเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวางรากฐานขององค์กรและการ

พัฒนาระบบหอจดหมายเหตดุจิิทลั ระยะที่ 2 การรวบรวมเอกสารสาํคัญเพ่ือสร้างคลังเอกสารที่สมบูรณ์ และระยะที่ 3 

การยกระดบัมาตรฐานการให้บริการและสร้างความเข้มแขง็ของเครือข่าย งานจดหมายเหตุด้านสาธารณสขุของประเทศ 

เชื่อมโยงกับหอจดหมายเหตุด้านสาธารณสุขในต่างประเทศ โดยจะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติศาสตร์ชาติไทยด้าน

สาธารณสขุ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ในวันและเวลาราชการ 

 

M2F 

คมชัดลึก 

ประชมุพฒันาคณะกรรมการ พชอ. 

     -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย  สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดบัอาํเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ2562 ในหัวข้อ "อาํเภอสขุใจ : เส้นทางการพัฒนา พชอ. สู่ความย่ังยืน" ที่ห้องแก

รนด ์บอลรมู โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชั่นALIBABA BUSINESS SCHOOL 

 

hfocus.org 

thaihealth.or.th 

ประชมุวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ 

     -เสนอข่าว นพ.ประพนธ ์ ตั้งศรีเกยีรตกุิล รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ คร้ัง

ที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร : ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย” โดยมี

ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญด้านสมุนไพร คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลัย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสารสกดัสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ จาํนวน 400 คนเข้าร่วมประชุม 

     นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสมุนไพรโลกมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านบาท อัตราการขยายตัวของการ

บริโภคผลิตภัณฑส์มุนไพรแต่ละประเภทอยู่ที่ร้อยละ 3-12 ซึ่งกลุ่มสนิค้าที่มศีักยภาพมากที่สดุในตลาดสมุนไพร ได้แก่ 

อาหารเสริมและเวชสาํอาง และมอีตัราการเตบิโตด้านการบริโภคสมุนไพรสงูเป็นลาํดับที่ 8 ของโลก โดยตั้งเป้าส่งออก

วัตถุดบิสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑส์มุนไพรชั้นนาํของภมูภิาคอาเซียนภายในปี 2564 และสามารถสร้างมูลค่าของ

วัตถุดบิสมุนไพรและผลิตภัณฑส์มุนไพรภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 1.8 แสนล้านบาท เป็น 3.6 แสนล้านบาท  

ข่าวประชาสมัพันธใ์น

ประเทศ 

    -เสนอข่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นาํผลงานวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมูลค่า

สมุนไพรไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการสมุนไพร

แห่งชาตคิร้ังที่ 2 หัวข้อเร่ือง "สารสกดัและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร : ความท้าทายของอตุสาหกรรมสมุนไพรไทย"  

 

แนวหน้า 

ประชาชาตธิรุกจิ

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

วิธีดูแลผิวหนา้หนาว 

    -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การดูแลผิวหน้าหนาว ต้องเลือกใช้

ผลิตภัณฑบ์าํรงุผวิที่เพ่ิมความชุ่มชื้นหรือรักษาความชุ่มชื้นที่เหมาะกบัสภาพอากาศและสภาพผิว ซึ่งผลิตภัณฑบ์าํรุงผิว

ส่วนใหญ่จะมส่ีวนผสมของสารที่ทาํให้ผวินุ่มล่ืนชุ่มชื้น ช่วยเกบ็รักษาความชุ่มชื้นไว้กบัผิวหนัง ซึ่งสารกลุ่มนี้บางตัวอาจ

ระคายเคอืงผวิหนัง จึงควรระมดัระวัง โดยเฉพาะผวิหนังที่มีการอกัเสบ หากมีผิวแห้งควรเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมของ

สารประเภทขี้ผึ้ ง ไขมนั นํา้มนัจากธรรมชาตหิรือสารสงัเคราะห์ ในปริมาณที่เข้มข้น ผู้ที่ผิวแห้งมากอาจทาผิวด้วยนํา้มัน 

เช่น เบบี้ ออยล์ นํา้มันมะพร้าว แล้วจึงทาครีมทาผิวทับ และควรหลีกเล่ียงปัจจัยที่ทาํให้ผิวแห้งมากขึ้น เช่น การอาบ

นํา้อุ่น หรือการใช้ผลิตภัณฑท์ี่มส่ีวนผสมของแอลกอฮอล์ นํา้หอม และควรทาผลิตภัณฑบ์าํรุงผิวหลังทาํความสะอาดผิว

หรืออาบนํา้เสรจ็ใหม่ๆ เนื่องจากสารสามารถซึมเข้าสู่ผวิหนังได้ด ี
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Nationtv 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

เนชั่นสดุสปัดาห์ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตฐ์านเศรษฐกจิ 

คลินิกโรคจากการทํางาน 

    -เสนอข่าว สปส. ร่วมมอืกบั สธ. จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทาํงาน เพ่ือดูแลลูกจ้างที่เจบ็ป่วยด้วยโรคที่เกดิจาก

การทาํงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คาํปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการทาํงาน ขณะนี้

มรีพ.เข้าร่วมโครงการแล้ว 109 แห่ง เป็น รพ.ในสังกัดสธ. 103 แห่ง สังกัดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง และ สังกดั กทม. 1 

แห่ง ลูกจ้างที่สงสยัว่าเจบ็ป่วยด้วยโรคจากการทาํงานสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ที่สปส. กทม./จังหวัด/สาขา/ทุกแห่ง หรือโทร.1506  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

หลกัสูตรพระคิลานุปัฏฐาก 

      -เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สสส. และ สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนา

หลักสตูรพระคิลานุปัฏฐาก หรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสขุภาพประจาํวัด (อสว.) เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการ

ดูแลสขุภาพของตนเอง และสามารถให้คาํแนะนาํดูแลพระสงฆแ์ละชุมชนได้ เตรียมความพร้อมระบบการดูแลพระสงฆ์

และการดูแลผู้สงูอายุระยะยาว และพัฒนาศักยภาพพระสงฆแ์กนนาํให้เป็นผู้นาํทางจิตวิญญาณและการพัฒนาสขุภาวะ

ชุมชน ปัจจุบนัมพีระผ่านการอบรมหลักสตูรดงักล่าวแล้ว 709 รปู  

 

สาํนักข่าวไทย, 

ผู้จัดการออนไลน,์ 

เนชั่นสดุสปัดาห์,

เวบ็ไซตส์ปริงนวิส,์ 

innnews 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

โรคขาอยู่ไม่สุข 

    -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข หรือโรค RESTLESS 

LEGS SYNDROME (RLS) เป็นอาการที่ผู้ป่วยรู้สกึว่ามีอะไรมาไต่ที่ขา หรือมีอาการกระตุกของขา มักเกดิขึ้นเฉพาะเวลา

กลางคนื ความรู้สกึจะรนุแรงมากจนทาํให้ผู้ป่วยต้องขยับขา ลุกมาถบีขา ลุกขึ้นมาเดนิ เพ่ือลดอาการ ความชุกของโรคนี้

จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ และมกัพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า อาการดังกล่าวไม่เป็นอนัตราย แต่จะรบกวนชีวิต 

ทาํให้คุณภาพการนอนแย่ลงหรือนอนไม่หลับ ดงันั้น ควรหมั่นสงัเกตตนเอง หากมอีาการผดิปกตคิวรรีบมาพบแพทย์  

 

สวท. เดลินิวส ์ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

สาํนักข่าวไทย 

เช้ืออหิวาตแ์อฟริกาในหมู 

     -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีกรมปศุสัตว์ตรวจพบสาร

พันธกุรรมเชื้ ออหิวาต์แอฟริกาในหมู จากไส้กรอกที่ตรวจยึดได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากเมืองเฉินตู โดย

ตรวจพบที่ด่านกกักนัสตัว ์ท่าอากาศยานนานาชาตแิม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ว่า กรมปศุสตัว์ยืนยันว่าหมูในประเทศไทยยัง

ไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์หมู ซึ่งโรคนี้ ไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ประชาชนจึงไม่ต้องกังวล แต่เพ่ือความ

ปลอดภัยสูงสุด ควรระมัดระวังในการเลือกซื้ อเนื้ อหมูจากแหล่งที่น่าเชื่อ และควรนาํเนื้ อหมูไปผ่านการปรุงสุกก่อน

รับประทานทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัเชื้อโรคอื่นๆ ที่อาจแฝงมากบัเนื้อหมู 

 พฒันายาสารสกดัขมิ้ นชนัส่งออก 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตเ์นชั่นสดุ

สปัดาห์ 

   -เสนอข่าว นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องคก์ารเภสชักรรม ลงนามสญัญาความร่วมมือ กบั ศ.มิคาเอล โพ้ป ผู้บริหาร

สงูสุด(CEO) บ.ไบโอนอริคา ประเทศเยอรมนี เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรไทย (สารสกัด

ขมิ้นชัน) สู่มาตรฐานยุโรป โดยมนีายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เป็นประธาน 

    นพ.โสภณ กล่าวว่า อภ.ได้ร่วมมอืกบั บ.ไบโอนอริคา ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาจากสมุนไพรชั้นนาํของทวีป

ยุโรปและของโลก เพ่ือสร้างพันธมิตรและเครือข่าย ยกระดับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสกัดสมุนไพรไทย

ของอภ. ให้มมีาตรฐานยุโรป ส่งออกผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยไปสู่ตลาดยุโรปในอนาคต โดยเบื้องต้นจะนาํร่องการพัฒนา

ข้อมูลผลิตภัณฑส์ารสกดัขมิ้นชันแคปซลู “แอนตอิอกซ”์ ซึ่งได้รับอนุมตัทิะเบยีนยาจาก อย. เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร

แผนปัจจุบันรายการแรกของไทย เพ่ือต่อยอดทาํตลาดในยุโรป รวมทั้งจัดเตรียมการปลูกสมุนไพรขมิ้นชัน เพ่ือเป็น

วัตถุดิบคุณภาพอย่างเพียงพอ และขยายกาํลังการผลิตให้สามารถรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศใน

อนาคต โดย อภ.จะส่งข้อมูลทะเบียนสารสกดัขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” ให้กบัย.ไบโอนอริกา เพ่ือศึกษาและ

พิจารณาให้ข้อแนะนาํในประเดน็ต่างๆ ที่ต้องมกีารปรับปรุงพัฒนาหรือจัดทาํเพ่ิมเติม คาดว่าต้นปี 2562 น่าจะได้

ข้อสรปุแล้วกาํหนดเป้าหมายทางการตลาดต่อไป 

 

มตชิน ไทยโพสต ์

การพฒันาวคัซีน 

     -เสนอข่าว ดร.นพ.จรงุ เมอืงชนะ ผอ.สถาบนัวัคซีนแห่งชาต ิกล่าวว่า สวช. ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคล่ือน

การวิจัยและพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ มแีผนการพัฒนาวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งในกลุ่มวัคซีนพ้ืนฐาน วัคซีนที่เป็น
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ปัญหาฉุกเฉินด้านสาธารณสขุของประเทศ และวัคซีนชนิดใหม่ๆ รวม 12 ชนิด โดยให้การสนับสนุนใน 2 รูปแบบ คือ 

1) การให้ทุนสนับสนุน เพ่ือพัฒนาวัคซีนต้นแบบ วิธกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพ กระบวนการผลิต พัฒนาสารเสริมฤทธิ์

และระบบนําส่ง และการใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานเชิงเทคนิคและการ

บริหารจัดการ 

 

เวบ็ไซต ์Hfocus 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เวบ็ไซตป์ระชาไท 

สาํนักข่าวอศิรา 

ระบบข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑ ์

    -เสนอข่าว ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรชํานาญการ รพ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันมียาและ

เคร่ืองสาํอางหลายรายการที่จดแจ้ง อย. โดยที่สถานที่ผลิตและส่วนผสมไม่ตรงกบัที่แจ้ง ทาํให้ประชาชนได้รับอนัตราย

จากการบริโภค จึงต้องปฏริปูการทาํงานโดยแยกงานที่เกี่ยวข้องกบั “ระบบใบอนุญาต” (PRE-MARKET CONTROL) เช่น 

การให้ทะเบยีนยา การให้เลข อย.อาหาร การให้เลขที่จดแจ้งเคร่ืองสาํอาง ออกจาก อย. แล้วจัดตั้งเป็นองค์กรอสิระที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีบุคลากรเพียงพอ ทาํหน้าที่พิจารณาการรับรองผลิตภัณฑอ์ย่างเข้มข้น ส่วนอย.ให้มีหน้าที่เฝ้า

ระวัง กาํกับดูแล รับเร่ืองร้องเรียน (POST-MARKET CONTROL) ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการปฏริูป

ประเทศด้านสาธารณสุข เร่ืองการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ อย. ทั้งนี้  ได้ตั้งแคมเปญ

รณรงค์หัวข้อ “แยกหน่วยงานให้ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ออกจาก อย.” ผ่านเวบ็ไซต์ CHANGE.ORG โดยผู้ที่เห็นด้วย

สามารถร่วมลงชื่อสนับสนุนได้ที่ HTTPS://WWW.CHANGE.ORG/P/กระทรวงสาธารณสขุ-แยกหน่วยงาน-ให้ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ-์ออกจาก-อย. 

 

สยามรัฐ  

คอลัมน์ ข่าวสั้น 

ประชมุสมชัชาสุขภาพ 

     -เสนอข่าว นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานการประชุมสมัชชาสุขภาพ จ.หนองคาย ประจาํปี 

2561 และพิธลีงนามการส่งมอบนโยบายสาธารณะ แบบมส่ีวนร่วม 3 ลด เพ่ือคนหนองคายสู่สงัคมสขุภาวะ โดยมี นพ.

เด่นชัย ศรกจิ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพ จ.หนองคาย นพ.วิศณ ุวิทยาบาํรุง นพ.สสจ.หนองคาย ร่วมใน

พิธ ีเพ่ือร่วมกนัสร้างนโยบายสาธารณะด้านสขุภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  นาํไปสู่การ

เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ โดยเฉพาะนโยบาย 3 ลด เพ่ือคนหนองคายสู่สงัคมสขุภาวะ ได้แก่ การลดขยะ

ต้นทาง การลดสารเคมีในภาคเกษตรกรรม และการลดปัญหาอุบัติเหตุ นาํร่องการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 9 

แห่ง  

 

M2F   INN 

เวบ็ไซตข่์าวสด 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

อาหารเสริมเถือ่น 

     -เสนอข่าว พ.ต.อ.นิติพันธุ์ โรหิโตปการ รอง ผบก.สปพ. แถลงการตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากอาคาร

พาณชิย์ ย่าน ถ.นวลจันทร์ เขตบงึกุ่ม หลังรับแจ้งเบาะแสจากผู้เช่าอาคารดงักล่าวว่า พบกล่องต้องสงสยัส่งกล่ินเหมน็ถูก

ทิ้ งในอาคาร ตรวจสอบพบลังบรรจุอาหารเสริมทรีโอ้ 450 ลัง มูลค่า 7,875,000 บาท ติดฉลากไม่ถูกต้อง และ

ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมดเีบิ้ล ROSE TEA BY SEOUL BLINK 200 ลัง มูลค่า 2,280,000 บาท ตดิฉลากการค้าปลอม และมี

บางย่ีห้อเป็นชนิดเดยีวกนักบัที่จาํหน่ายในตลาดใหม่ดอนเมอืง แต่เปล่ียนชื่อย่ีห้อ อยู่ระหว่างการสบืสวนหาข้อมูลความ

เกี่ยวข้องของแหล่งผลิต 

 

ข่าวสด 

ผจก.ออนไลน ์

เวบ็ไซตข่์าวสด 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

ห่วงรดัอวยัวะเพศชาย 

    -เสนอข่าว นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุเ์พศชาย รพศ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

กล่าวถงึกรณมีชีายหนุ่มเข้าห้องฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ ์เนื่องจากห่วงวงแหวนรัดติดคาอวัยวะเพศ ว่า กรณีนี้ น่าจะเกดิ

จากการรัดจนอวัยวะเพศขาดเลือด ทั้งนี้  ห่วงรัดอวัยวะเพศชายถือเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ใช้ควบคู่กบักระบอก

สญุญากาศ ในต่างประเทศใช้ในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ในไทยยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกบั อย. การ

ลักลอบขายในโซเชียลมีเดียเป็นเพียงห่วงรัดอย่างเดียว ซึ่งเป็นอันตรายเพราะจะทาํให้ห้อเลือดและเกดิแผลที่อวัยวะ

เพศได้ 

 

มตชิน 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

เวบ็ไซตผู้์จัดการ 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

เวบ็ไซตไ์ทยโพสต ์

ผลของยารกัษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ 

    -เสนอข่าว ผศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์ อาจารย์สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การใช้

ยาซิลเดนาฟิลในการรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพ่ือช่วยให้เส้นเลือดขยายตัว แก้ปัญหาการไม่แขง็ตวัของ

องคชาต จะมีผลกระทบต่อเซลล์รับภาพและสีของดวงตา ทาํให้เซลล์รับภาพเสื่อมชั่วคราว จนมองเห็นสีผิดเพ้ียน 

โดยเฉพาะสนีํา้เงินและสเีหลือง โดยจะเหน็สเีหลืองมากขึ้น หากใช้ยาดังกล่าวแล้วเกดิการมองเหน็สผีิดเพ้ียน ขอให้มา

พบจักษุแพทย์ เนื่องจากบางคนอาจมีปัญหาเซลล์รับภาพไม่ดีอยู่แล้ว หรือโรคมองไม่เหน็ในที่มืด ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น

เซลล์จะย่ิงเสื่อมเรว็ผดิปกต ิการใช้ยาดงักล่าวย่ิงทาํให้เซลล์เสื่อมลง จนเกดิปัญหาการมองเหน็ได้ 



                                                             สรุปข่าววันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

แนวหน้า 

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

เตือนบริโภคสุนขัดําไม่คลายหนาว 

     -เสนอข่าว นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.อาํนาจเจริญ กล่าวว่า จ.อาํนาจเจริญ เข้าสู่ฤดูหนาว กลางวันท้องฟ้าคร้ึม มี

เมฆมาก มฝีนตก และกระแสลมพัดแรงเป็นช่วงๆ อาจทาํให้ฝุ่ นละอองเข้าตา เป็นโรคตาแดงได้ ส่วนกลางคืน อากาศ

หนาว ผู้สงูอายุและเดก็เลก็ ควรดูแลเป็นพิเศษ ต้องห่มผ้าหนาๆ เพราะอาจเป็นโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม

ได้ ควรดื่มนํา้อุ่นบ่อยคร้ัง รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกาํลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และไม่ควรดื่มสรุาท่ามกลาง

อากาศหนาว รวมทั้งมบีางคนเข้าใจว่าการบริโภคสนุัขสดีาํ จะทาํให้ร่างกายอบอุ่น คลายหนาวได้ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด 

ควรบริโภคอาหารที่มวีิตามนิครบถ้วน และหากเจบ็ป่วย ควรไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

 


